

**รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของคณะกรรมการตรวจราชการเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดตราด**  
**กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๗**  
**ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗**

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจราชการ	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การหาข้อมูลเชิงลึก กรณีผู้ต้องขังรายใหม่ที่มีการตรวจพบ HIV, TB, Hepatitis B, ซิฟิลิส โดยติดตามข้อมูลให้ถึงครอบครัว เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มในชุมชน</p>	<p>๑. เมื่อพบผู้ต้องขังรายใหม่ตรวจพบ HIV, TB, Hepatitis B, ซิฟิลิส เจ้าหน้าที่ รพ.ตราด ดำเนินการสอบสวนโรคในผู้ต้องขัง เพื่อค้นหาผู้ป่วยที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อและค้นหา ผู้สัมผัส วัณโรค รวมทั้งประสานข้อมูลเชิงลึก / สอบสวนโรค เมื่อตรวจพบ HIV, Hepatitis B, ซิฟิลิส โดยติดตามข้อมูลให้ถึงครอบครัว เพื่อแจ้งให้ กับพื้นที่ที่เป็นที่พำนักอาศัยของผู้ป่วย เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไม่ให้แพร่เชื้อในชุมชน</p> <p>๒. สสจ.ตราด จัดทำหนังสือราชการ/กำชับกับเจ้าหน้าที่ รพ.ตราด ดำเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ</p>
<p>๒. วางแผนการดำเนินงานมินิธัญญารักษ์ให้บรรลุเป้าหมายของ Mid Year Success</p>	<p>๑. จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ระบบมินิธัญญารักษ์ จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการดูแลและบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดแก่บุคลากรสาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาล ศูนย์คัดกรองและในชุมชนและมีแนวทางในการจัดการ การดูแลและบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด เกิดความมั่นใจให้กับผู้ให้และผู้รับบริการและมีความปลอดภัย ในวันที่ ๔-๕ เม.ย.๒๕๖๗ สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั้งในโรงพยาบาลและ รพ.สต.</p> <p>๒. มีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดในระบบมินิธัญญารักษ์จากรพ.ตราด กลับไปยัง รพ.ชุมชน เพื่อดูแล บำบัดรักษาและติดตามต่อเนื่อง</p> <p>๓. มีแนวทางในการบำบัดผู้ติดเชื้อในชุมชนในระบบมินิธัญญารักษ์</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ</p>
<p>๓. เร่งรัดการบันทึกข้อมูลการคัดกรองมะเร็งเข้าสู่ระบบ HDC เพื่อให้ผลงานตามระบบ HDC สอดคล้องกับผลงานที่ปฏิบัติจริง</p>	<p>๑. จัดตั้งกลุ่มไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเพื่อง่ายต่อการเข้าถึงและการสื่อสารที่ดี</p> <p>๒. ติดตามให้พื้นที่ศิษย์ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวันและตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลในทุกๆวันศุกร์</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ</p>

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของคณะกรรมการสุขภาพที่ ๖ จังหวัดตราด  
กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๗  
ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
๔. เร่งรัดการคัดกรองมะเร็งให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็วมากขึ้น	<p>๑. ดำเนินการสนับสนุนชุดตรวจ HPV DNA Test, HPV DNA Test Self Test และ Fit Test ให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง</p> <p>๒. แจ้งให้ทุกสถานบริการสาธารณสุข (รพ./รพ.สต.) เร่งรัดการคัดกรองมะเร็ง</p> <p>๓. Lab รพ.ตราด ให้บริการตรวจ HPV DNA Test, HPV DNA Test Self Test จากสัปดาห์ละ ๒ วัน เป็น ตรวจทุกวัน</p> <p>๔. กรณีผลผิดปกติ ส่งพบแพทย์</p> <p>๕. สรุปผลการดำเนินงานทุกเดือน</p>	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
๕. เร่งรัดการปรับปรุงฐานข้อมูลงาน NCD ให้เป็นปัจจุบัน	<p>๑. ดำเนินการแจ้งทางไลน์กลุ่มNCDไปยังผู้ประสานงานระดับอำเภอทั้งในส่วน of โรงพยาบาลตราด โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเคลียร์ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอิงจากฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยในแต่ละพื้นที่</p> <p>๒. แนะนำให้แต่ละพื้นที่มีทะเบียนคุมรายชื่อผู้ป่วยที่มีปัญหาในการคีย์ข้อมูลเพื่อหาแนวทางสาเหตุของปัญหาและดำเนินการแก้ไขต่อไป</p>	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
๖. เร่งรัดการเจาะ HbA๑C และการคัดกรองให้รวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น	<p>๑. สสจ.คืนข้อมูลจาก Data Exchange รายชื่อกลุ่มป่วยที่ยังไม่ได้รับการตรวจ HbA๑C กลับไปยังพื้นที่เพื่อติดตามหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข และติดตามกลุ่มป่วยมาเจาะ HbA๑Cอย่างน้อย ๑ ครั้ง /ปี</p> <p>๒. การเจาะHbA๑C ของรพ.ตราด มีการเจาะคนละวันกับวันที่มาตรวจ ทำให้มีปัญหาในการคีย์LAB ได้ประสานกับ IT ในการแก้ไขปัญหาแล้ว</p> <p>๓. คืนข้อมูลการคัดกรองให้แต่ละพื้นที่ผ่านที่ประชุมระดับจังหวัดเพื่อเร่งรัดให้คัดกรองเบาหวานและความดันเพิ่มขึ้นให้ได้ตามเกณฑ์และติดตามกลุ่มเสี่ยงมาตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัย</p>	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการของคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดตราด  
 กรณีปกติ รอบที่ ๑ ปี ๒๕๖๗  
 ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ	การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ	กลุ่มงานที่รับผิดชอบ
<p>๗. การประเมินคุณภาพชีวิตของประชาชนจากการดำเนินงาน Healthy City Models</p>	<p>๑. ประสานกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องของ สสจ.ตราด ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตามประเด็นตัวชี้วัดใน ๗D เพื่อติดตามการดำเนินกิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่เป้าหมาย โดยเฉพาะประเด็นที่ยังไม่ผ่านหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๒. วางแผนเยี่ยมเสริมพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป้าหมายในเดือน เม.ย. - พ.ค. ๖๗ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อน Healthy City Models</p> <p>๓. รายงานผลความก้าวหน้าแก่ผู้บริหาร</p>	<p>กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ</p>
<p>๘. เร่งรัดการดำเนินงาน Telemedicine ให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม NCD และ ยาเสพติด</p>	<p>๑. มีระบบในการ Telemedicine การตรวจรักษาผู้ป่วยสุขภาพจิตและยาเสพติด ในกรณีขอ Consult ระหว่าง รพ.ชุมชน และจิตแพทย์</p> <p>๒. ใช้ระบบ Telemedicine ในการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยาเสพติดและวางระบบการบำบัดผู้ใช้ ผู้เสพยาเสพติด ในลูกเรือประมงในโครงการเรือประมงสีขาว</p>	<p>กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ</p> <p>กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ</p>
<p>๙. เร่งรัดการจ่ายหนี้, ติดตามลูกหนี้และ ยืนยันลูกหนี้กับบัญชีทุกเดือน</p>	<p>นำเรื่องการเร่งรัดการจ่ายหนี้, ติดตามลูกหนี้เข้าที่ประชุม CFO ระดับจังหวัด ทุกเดือน</p>	<p>กลุ่มงานบริหารทั่วไป</p>